

รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการชุดที่ ๓ สมัยสามัญ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘
วันพุธที่ ๘ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘
ณ ห้องประชุมบัวม่วง ๑ ชั้น ๔ อาคารสำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์เทเวศร์

ผู้มาประชุม จำนวน ๑๔ ท่าน จากจำนวนกรรมการทั้งหมด ๑๕ ท่าน มีดังนี้

๑. ผศ.ศุภวุฒิ	เนตรโพธิ์แก้ว	ประธานสภาคณาจารย์
๒. ผศ.สุธี	จันทร์ภาขจี	รองประธานคนที่ ๑
๓. ผศ.สมเกียรติ	ทองแก้ว	รองประธานคนที่ ๒
๔. ผศ.ว่าที่ ร.ต.สมนึก	แก้ววิไล	กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ
๕. อาจารย์นพกฤษณ์	ดำน้อย	กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ
๖. อาจารย์รัชดาศักดิ์	สุเพ็งคำ	กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ
๗. นายโยธิน	หนูแดง	กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ
๘. อาจารย์สัมพันธ์	สุวรรณคีรี	กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ
๙. นายสุนทร	เหรียญจื้อ	กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ
๑๐. นายทงศ์	โพธิ์	กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ
๑๑. ผศ.บุญธรรม	พรเจริญ	กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ
๑๒. ผศ.มนัส	บุญเกียรติทอง	กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ
๑๓. ผศ.ดร.นพมณี	ฤทธิกุลสิทธิชัย	กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ/ เลขานุการสภาคณาจารย์และข้าราชการ
๑๔. อาจารย์กฤตพร	ชูเส็ง	กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ/ ผู้ช่วยเลขานุการสภาคณาจารย์และ ข้าราชการ

ผู้ไม่มาประชุม จำนวน ๑ ท่าน ดังนี้

๑. ผศ. อำนาจ	เอี่ยมสำอางค์	ติตราชการ
--------------	---------------	-----------

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๑๐น.

เปิดประชุม โดย ผศ.ศุภวุฒิ เนตรโพธิ์แก้ว ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

วาระที่ ๑.๑ ประธานแจ้งที่ประชุมทราบเรื่องประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง ผลการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ (แทนตำแหน่งที่ว่าง) ซึ่งมีการเลือกตั้งไปแล้วในวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๘ นั้น ปรากฏรายชื่อผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นไปตามลำดับหมายเลขผู้สมัครดังนี้

ผู้สมัครหมายเลข ๒ ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญธรรม พรเจริญ อาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจ

ผู้สมัครหมายเลข ๓ ผู้ช่วยศาสตราจารย์มนัส บุญเกียรติทอง อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์

ผู้สมัครหมายเลข ๔ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อำนาจ เอี่ยมสำอางค์ อาจารย์ประจำคณะศิลปศาสตร์

ผศ.ศุภวุฒิ เนตรโพธิ์แก้ว กล่าวต้อนรับและแสดงความยินดีกับสมาชิกสภาอาจารย์ที่ได้รับการเลือกตั้ง และได้ขอให้สมาชิกใหม่ที่ได้เข้าร่วมการประชุมในวันนี้ และกล่าวแสดงความรู้สึกโดย ผศ.บุญธรรม กล่าวว่า มีความยินดีเป็นอย่างมาก ที่ได้ร่วมงานกับสภาคณาจารย์ มทร.พระนคร และ ผศ.มนัส กล่าวถึงการเข้ามาร่วม

งานกับสภาคณาจารย์ฯ แห่งนี้ เพราะมีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการมาทำหน้าที่เป็นปากเสียงให้กับเพื่อนอาจารย์และข้าราชการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

อนึ่ง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ผศ.อำนาจ เอี่ยมสำอางค์ กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ท่านใหม่อีกหนึ่งท่าน ตีตราขการที่ จ.เพชรบุรี จึงขอลาไม่เข้าร่วมประชุมในวันนี้

มติที่ประชุม รับทราบ

วาระที่ ๑.๒ รับทราบการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร ของที่ประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการแห่งประเทศไทย (ทปสท.) ตามคำสั่งที่ ทปสท. ที่ ๑/๒๕๕๘ ในคราวประชุมวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ โดย ผศ.ศุภวุฒิ เนตรโพธิ์แก้ว ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการบริหารลำดับที่ ๑๗ ซึ่งมีการคัดเลือกกรรมการบริหารจากประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการกลุ่ม มทร.เพียง ๔ แห่งเท่านั้น ได้แก่ มทร.ธัญบุรี, มทร.พระนคร, มทร.กรุงเทพ, มทร.ตะวันออก โดยมีหน้าที่ดังนี้

๑. เสนอแนะเกี่ยวกับนโยบายและแผนการจัดการอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาประเทศไทย
๒. ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรในมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาปฏิบัติตามวัตถุประสงค์และภาระหน้าที่ของมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ
๓. ศึกษาแนวทางในการพัฒนามหาวิทยาลัยเพื่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
๔. แต่งตั้งอนุกรรมการ หรือคณะทำงาน เพื่อศึกษาหรือพิจารณาและเสนอความเห็นเรื่องใดเรื่องหนึ่งตามบทบาท อำนาจและหน้าที่
๕. กำหนดแนวปฏิบัติอื่นใด ที่เกี่ยวกับการทำหน้าที่ รวมทั้งการบริหาร การเงิน การจัดการรายได้และการทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม

รับรองรายงานการประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ สมัยวิสามัญ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ วันพุธที่ ๑๔ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๘

ที่ประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ได้ให้มีการพิจารณารายงานการประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ สมัยวิสามัญ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ วันพุธที่ ๑๔ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๘ เพื่อให้มีการรับรองโดยที่ประชุมได้พิจารณาแล้วให้มีการรับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ สมัยวิสามัญครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ วันพุธที่ ๑๔ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๘

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง

วาระที่ ๓.๑ สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของการจัดประชุมคณะกรรมการของที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) สมัยวิสามัญครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ ระหว่างวันที่ ๒๐-๒๒ มกราคม ๒๕๕๘

เนื่องจาก ผศ.ดร.นพมณี ฤทธิกุลสิทธิชัย มีความจำเป็นบางประการในเรื่องข้อมูล จึงขอเลื่อนการรายงานผลไปเป็นการประชุมครั้งต่อไป

มติที่ประชุม รับทราบ

วาระที่ ๓.๒ การทำประชาพิจารณ์เกี่ยวกับการเงินร้อยละ ๐.๑ ของวงเงินงบประมาณแผ่นดินหมวดของเงินเดือน/ค่าตอบแทน ที่ได้รับจัดสรรมาจากสำนักงบประมาณ (รัฐบาล) ซึ่งเป็นวงเงินงบประมาณข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและพนักงานมหาวิทยาลัยในสังกัด และที่มาช่วยราชการที่ครองอยู่ ณ วันที่ ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ และวันที่ ๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗

ประธานสภา กล่าวว่าตามข้ออธิการบดีได้เชิญคณะกรรมการสภาคณาจารย์และกองบริหารงานบุคคลเข้าพบและหารือเรื่องแบบสอบถามความคิดเห็นของประชาคมที่มีต่อการกั้นเงิน ๐.๑๐ โดยขอพิจารณาแบบสอบถามและนัดหมายจะส่งกลับคืนในวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๘ เมื่อถึงกำหนด ทางสภาคณาจารย์ก็มีได้รับคำตอบแม้ว่าประธานสภาอาจารย์จะทวงถามไปยังกองบริหารงานบุคคลถึง ๒ ครั้ง ดังนั้นเมื่อถึงกำหนดเวลาสภาคณาจารย์จึงดำเนินการแจกแบบสอบถาม ไปยังอาจารย์และพนักงานมหาวิทยาลัยตามคณะ และสำนักงานต่างๆ บัดนี้ได้รับแบบสอบถามกลับคืนมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งผลการตอบคำถามส่วนใหญ่แสดงความคิดเห็นว่าไม่เห็นด้วยกับการที่มหาวิทยาลัยกั้นวงเงินไว้ร้อยละ ๐.๑๐ จึงขอหารือในที่ประชุมว่าจะดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติอย่างไร และ ใครเป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินการครั้งนี้ นอกจากนี้ประธานหารือในที่ประชุมอีกว่า สภาอาจารย์มทร.พระนคร จะมีวิธีการหรือมีทางออกอย่างไรกับเรื่องดังกล่าว ทั้งนี้ประธานได้สอบถามไปยัง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สันติพงษ์ ตั้งธรรมกุล ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีวิชัย ได้ความว่าทางสภาคณาจารย์ฯ มทร.ศรีวิชัย มีการฟ้องร้องศาลปกครองให้ทุเลาค่าสิ่งประกาศการกั้นวงเงินร้อยละ ๐.๑๐ ไว้ก่อนและ มทร.ศรีวิชัย ก็ได้ยกเลิกประกาศการกั้นวงเงินในรอบการประชุมที่ ๒ (ตุลาคม ๒๕๕๗- มีนาคม ๒๕๕๘) แต่ได้ให้นำเงินที่เหลือจากการจัดสรรไปแล้วคืนส่วนกลางเพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้ผู้ที่มาช่วยราชการส่วนกลาง ซึ่งวิธีนี้จะเป็นวิธีที่มีความยุติธรรมเพราะเป็นการใช้วงเงินส่วนที่เหลือ

ประธานขอหารือในที่ประชุมโดยขอมอบหมายให้ คณะอนุกรรมการฝ่ายส่งเสริมวิชาการและพัฒนา ศักยภาพคณาจารย์และข้าราชการ พร้อมทั้งคณะอนุกรรมการฝ่ายพิทักษ์สิทธิคณาจารย์และข้าราชการและผลประโยชน์ของมหาวิทยาลัยเป็นผู้ดำเนินการวิเคราะห์และสรุปข้อมูล โดยมีอาจารย์สัมพันธ์ สุวรรณศิริเป็นประธานคณะอนุกรรมการทั้งสองคณะทำงาน และมี ผศ.ดร. นพมณี ฤทธิกุลสิทธิชัย เป็นเลขานุการอนุกรรมการ

ผศ.ดร.นพมณี เสนอให้วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วยคำร้อยละ เพื่อศึกษาข้อมูลความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถาม

อนึ่ง ผศ.สุธี จันทราภาขจี ได้แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมว่าถ้าผลการวิเคราะห์ข้อมูลตอบว่าเห็นด้วยการกั้นวงเงินร้อยละ ๐.๑๐ ผลที่ออกมาก็จะสอดคล้องกับประกาศแต่ในกรณีที่ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่าความคิดเห็นส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยกับการกั้นวงเงินนี้ จะทำอย่างไร ซึ่งเรื่องนี้ผ่านมาถึง ๔ เดือนแล้วโดยทางมหาวิทยาลัยประวิงเวลาไว้ ทางสภาควรดำเนินการประการใดเพื่อให้เป็นเรื่องเร่งด่วน

ประธานแจ้งว่า เมื่อผลการศึกษาปรากฏออกมาเป็นเช่นไร ขอให้เป็นไปตามมติที่ประชุมว่าจะดำเนินการอย่างไร

ผศ.บุญธรรม อภิปรายแสดงความคิดเห็นว่า มีความรู้สึกไม่สบายใจเมื่อได้ฟังเรื่องการกันวงเงินร้อยละ ๐.๑๐ นี้ เนื่องจากรัฐบาลให้วงเงินมา ๐.๑๐ ต่อรอบการประเมิน ๖ เดือน เมื่อทางมหาวิทยาลัยหักวงเงินไว้ทุก รอบการประเมิน จึงเป็นเงินร้อยละ ๐.๒๐ ต่อปี ดังนั้นจึงทำให้ข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยได้รับวงเงิน ร้อยละ ๕.๘ เท่านั้น ดังนั้นจึงขอเสนอให้สอบถามไปยังมหาวิทยาลัยภายใน ๑ สัปดาห์

ประธานขอให้มีการวิเคราะห์ข้อมูลทุกประเด็นรายละเอียดซึ่ง ผศ.ดร.นพมณี รับจะดำเนินการสรุปให้แต่ อาจนำเสนอในส่วนที่สำคัญๆเท่านั้น

ผศ.สุธี ได้สอบถามประธานว่าสำหรับรอบการประเมินครั้งที่ ๒/ ๒๕๕๗ (ตุลาคม ๒๕๕๗-มีนาคม ๒๕๕๘) จะดำเนินการอย่างไร ซึ่งประธานกล่าวว่า ในฐานะประธานจะขอเข้าพบอธิการบดีมหาวิทยาลัยและขอให้ คำนวณเงินที่จะดำเนินการในรอบนี้ ซึ่งประธานคิดว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยสามารถทำได้เพราะเป็นผู้ออก ประกาศเองก็สามารถยกเลิกประกาศได้โดยตนเอง ผศ.บุญธรรม ได้เสนอว่า เรื่องของวงเงินที่ได้หักไปในรอบการ ประเมินที่ผ่านมาแล้วนั้นไม่ขอคืนแต่ขอร้องว่าในรอบการประเมินต่อไปอย่าได้หักวงเงินอีกเลย นอกจากนี้ประธานแจ้งว่าเมื่อได้รับผลการวิเคราะห์แล้วจะทำหนังสือเรียนให้อธิการทราบผลคำตอบเป็น ลายลักษณ์อักษรด้วย

ผศ.สุธี ต้องการให้กำหนดกรอบเวลาให้ชัดเจน โดยที่ ผศ.สมเกียรติ กล่าวว่า การดำเนินการแก้ไข ปัญหา ต้องไม่กระทบต่อการประเมินในรอบต่อไป (รอบการประเมินครั้งที่ ๒ / ๒๕๕๗) และ ผศ.สุธีกล่าวเสริมว่าถ้าการ แก้ไขปัญหาไม่ทันในรอบการประเมินครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ นี้ ก็ไม่ควรเกิดขึ้นอีกในรอบการประเมินครั้งต่อไป ทั้งนี้ เนื่องจากในช่วงเวลานี้เป็นช่วงที่มหาวิทยาลัยได้จัดให้มีการประเมินผลงานแล้ว ดังนั้น ผศ.สุธี ขอเสนอกรอบเวลา ดังนี้ การวิเคราะห์ข้อมูลให้เสร็จสิ้นในวันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๕๘ และให้ส่งผลการศึกษาให้สมาชิกพิจารณาใน วันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๘ และทำหนังสือถึงอธิการบดีในวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๘

อย่างไรก็ตาม ประธานเสนอว่าเมื่อได้รับผลสรุปแล้ว ประธานต้องการขอมติจากสมาชิก ดังนั้นจึงขอ เรียนเชิญสมาชิกมาประชุมกันในวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ และ ผศ.สุธี เสนอให้ยื่นหนังสือที่กำหนดกรอบเวลา ให้ชัดเจนว่า ควรยกเลิกภายในกรอบเวลาของรอบการประเมินครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ นี้ (ตุลาคม ๒๕๕๗-มีนาคม ๒๕๕๘) สอดคล้องกับความคิดเห็นของ อาจารย์นพคุณภูมิ ที่เสนอว่าไม่ควรให้มหาวิทยาลัยประวิงเวลาไปจนถึง รอบหน้า ซึ่งการประเมินของรอบ ๒/๒๕๕๗ (ตุลาคม ๒๕๕๗-มีนาคม ๒๕๕๘)นี้รัฐบาลขยายเวลาการประเมินไป จนถึงเดือนมิถุนายนอยู่แล้วเพื่อรองรับการปรับฐานเงินเดือนใหม่ ดังนั้นจึงควรขีดเส้นใต้เน้นข้อความว่า “ไม่ควรหักวงเงินในรอบนี้อีกต่อไป”และควรได้รับคำตอบกลับมาช่วงกลางเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๘

มติที่ประชุม เห็นด้วยและจะนำผลของการศึกษาเข้าสู่ที่ประชุมในคราวต่อไป เพื่อให้สมาชิกลงมติ

วาระที่ ๓.๓ ความคืบหน้าการดำเนินการเกี่ยวกับมติที่ประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ในการเสนอให้ มหาวิทยาลัยจัดรถรับ-ส่ง บุคคลากรภายในมหาวิทยาลัยในกรณีต้องไปสอนและติดต่อกับหน่วยงานต่างพื้นที่ใน ศูนย์การศึกษาของ มทร. พระนคร

จากการที่ ผศ.สุธี จันทราภาจจี เสนอในคราวประชุมสภาคณาจารย์ ฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ ว่าการเดินทางของอาจารย์ผู้สอนที่ต้องไปสอนต่างศูนย์นอกพื้นที่ที่ตนเองสังกัดมีความไม่สะดวกในการเดินทาง ดังนั้นทางมหาวิทยาลัยจึงควรมีการบริการรถยนต์เพื่อรับ-ส่ง เพื่อให้อาจารย์ได้มีความสะดวกส่งผลให้ทุ่มเทการเรียนการสอนได้อย่างเต็มที่ และผศ.สุธีเสนอแนะให้จัดทำหนังสือถึงมหาวิทยาลัยและคณะกรรมการสวัสดิการของมหาวิทยาลัย

ในการนี้ ประธานสภาคณาจารย์ได้จัดทำหนังสือที่ ศธ. ๐๕๕๑.๓๑/๐๐๘๘ ถึงอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครผ่านกองกลาง สำนักงานอธิการบดี เป็นที่เรียบร้อย โดยมหาวิทยาลัยมีความเห็นชอบ และในการประชุมครั้งนี้ได้มอบหมายให้ ผู้อำนวยการกองกลาง ได้เข้าร่วมประชุมในวาระนี้ เพื่อหารือแนวทางปฏิบัติเนื่องจากต้องการทราบข้อมูลด้านเวลาที่เหมาะสมในการจัดรถได้ตรงความต้องการของผู้ใช้งาน

ผู้อำนวยการกองกลาง ได้เสนอว่ากองกลางจะขอความร่วมมือไปยังคณะต่างๆ เพื่อขอให้รถจากคณะต่างๆ เข้าร่วมโครงการคณะละ ๑ วัน แต่เกรงเรื่องเวลาทั้งนี้ขึ้นอยู่กับตารางสอนของผู้ใช้รถในแต่ละภาคการศึกษาที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้

ผศ.สุธี เห็นด้วยกับแนวคิดที่ผู้อำนวยการกองกลางเสนอ และขอให้ทำหนังสือถึงอธิการบดีเพื่อให้สั่งการไปยังคณะต่างๆ

มติที่ประชุม มีมติให้ทำหนังสือถึงอธิการบดีเพื่อให้สั่งการไปยังคณบดี รองคณบดีฝ่ายบริหารและหัวหน้างานยานพาหนะ ต่างๆ โดยให้รถของแต่ละคณะมาเข้าร่วมให้บริการรับ-ส่ง ร่วมกับรถของกองกลาง

วาระที่ ๓.๔ การดำเนินการจัดทำเว็บไซต์งานสภาอาจารย์และข้าราชการ

ประธานแจ้งว่าการดำเนินการเกี่ยวกับจัดทำเว็บไซต์ งานสภาคณาจารย์และข้าราชการ ได้ดำเนินการปรับปรุงข้อมูลและได้ดำเนินการใส่ข้อมูลอันเป็นประโยชน์ต่างๆให้แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัยในระดับหนึ่งแล้ว หากกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ท่านใดต้องการติชมหรือเสนอแนะข้อมูลเพื่อปรับปรุงก็สามารถแจ้งฝ่ายจัดทำได้ตลอดเวลา

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา

วาระที่ ๔.๑ การขอให้มีการส่งพวงหรีดเคารพศพ บิดา-มารดา บุตร-ธิดา และบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ในนามสภาอาจารย์และข้าราชการ

อาจารย์สัมพันธ์ สุวรรณศิริ ได้เสนอให้สภาคณาจารย์และข้าราชการจัดส่งพวงหรีดเคารพศพ สำหรับ บิดา-มารดา บุตร-ธิดา และบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ในนามของสภา

คุณโยธิน เสนอความคิดเห็นว่าการส่งพวงหรีดมีค่าใช้จ่ายสูง โดยที่สภาคณาจารย์และข้าราชการไม่มีงบประมาณในการดำเนินการ อีกประการหนึ่ง ทางมหาวิทยาลัยมีคณะกรรมการสวัสดิการอยู่แล้วซึ่งคุณโยธินก็

เป็นคณะกรรมการชุดนั้นด้วย พบว่ามีงานศพหลายรายในแต่ละเดือน ผศ.บุญธรรมมีความคิดเห็นเช่นเดียวกับคุณโยธินในเรื่องการใช้งบที่สูงมาก ดังนั้น อาจารย์ภฤตพรจึงเสนอว่าควรส่งหรือในกรณี บิดา-มารดา บุตร-ธิดา สามเณร-ภรรยา เฉพาะในส่วนสมาชิกหรืออดีตสมาชิกสภาคณาจารย์และข้าราชการเท่านั้น

มติที่ประชุม มติที่ประชุมรับทราบและเห็นด้วยกับการส่งหรือในกรณีสมาชิกและอดีตสมาชิกของ สภาคณาจารย์และข้าราชการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครเท่านั้น

วาระที่ ๔.๒ การจัดทำหนังสือรวบรวมข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ กฎหมายที่จำเป็นในการให้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางที่ถือปฏิบัติได้แก่ กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ จำนวนท่านละ ๑ เล่ม

อาจารย์สัมพันธ์ สุวรรณศิริ เสนอว่า กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ควรมีความรู้ ความเข้าใจ กฎ ระเบียบ ประกาศและกฎหมายที่จำเป็น ดังนั้นจึงควรจัดทำคู่มือเพื่ออำนวยความสะดวกแก่สมาชิกสภาคณาจารย์และข้าราชการ

ผศ.สุธี ให้ความเห็นว่า เรื่อง ข้อบังคับ กฎระเบียบ และประกาศต่างๆ เป็นเรื่องของบุคคลที่ควรพยายามศึกษาด้วยตนเอง จึงไม่ควรจัดทำเป็นรวมเล่มเพราะสภาไม่มีงบประมาณประธานสภาเสนอว่าจะไปขอจากหน่วยงานที่รวบรวมไว้ตามจำนวนสมาชิกให้

อาจารย์รัชดาศักดิ์เสนอให้จัดทำข้อมูลไว้ที่ เว็บไซต์ของสภาและสามารถเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่นๆที่มีข้อมูลเหล่านี้ประธานแจ้งว่าในเรื่องการใส่ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ ของมหาวิทยาลัยที่เป็นประโยชน์ ทางฝ่ายจัดทำเว็บไซต์ได้ดำเนินการลงไว้ในเว็บไซต์สภาคณาจารย์และข้าราชการ ไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

มติที่ประชุม รับทราบ

วาระที่ ๔.๓ ความคืบหน้าเกี่ยวกับเงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัยที่ไม่ตรงตามกรอบอัตราเงินเดือนที่กำหนด โดย ผศ.สุธี จันทราภาขจี

ประธานขอเลื่อนการพิจารณาวาระนี้ไปในการประชุมสมัยสามัญครั้งที่ ๓/๒๕๕๘

มติที่ประชุม รับทราบ

วาระที่ ๔.๔ ความคืบหน้าเกี่ยวกับพิจารณาการจัดทำสติกเกอร์ติดรถยนต์กลางของบุคคลากรในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ให้เป็นรูปแบบเดียวกันให้สามารถเข้าไปจอดรถยนต์ได้ทุกศูนย์พื้นที่การศึกษา

อาจารย์สัมพันธ์ สุวรรณศิริ ได้เสนอให้สภาคณาจารย์และข้าราชการ ดำเนินการร้องขอให้มหาวิทยาลัยจัดทำสติกเกอร์เพื่อให้คณาจารย์และพนักงานที่เดินทางไปติดต่อราชการยังพื้นที่การศึกษา มีความสะดวกในการเข้าพื้นที่

ผู้อำนวยการกองกลางกล่าวว่า คณะต่างๆ มีสติกเกอร์เป็นของตนเองอยู่แล้ว การจะเปลี่ยนแปลงอาจทำให้เกิดความยุ่งยาก ประธานเสนอแนวคิดสองประการ

๑. นำรูปแบบของสติกเกอร์ของคณะต่างๆ ที่มีอยู่แล้ว ทำหนังสือเวียนให้คณะอื่นๆ ทราบโดยทั่วกัน
๒. จัดทำสติกเกอร์กลาง โดยเริ่มจากคณะที่ยังไม่มีสติกเกอร์เป็นของตนเอง และให้กองกลางเป็นเจ้าภาพจัดดำเนินการ

อาจารย์รัชดาศักดิ์ เสนอให้จัดทำสติกเกอร์ขึ้นมาใหม่หมดทุกคณะและขอให้คณาจารย์และพนักงานแต่ละคนติดต่อขอสติกเกอร์ด้วยตนเอง

ผศ.สุธี กล่าวว่าเรื่องนี้เป็นภาระหนักของผู้ผู้อำนวยการกองกลางซึ่งควรดำเนินการ ซึ่งอาจทำได้โดยเสนอถึงมหาวิทยาลัยให้รับทราบ

มติที่ประชุม รับทราบและประธานจะทำหนังสือถึงมหาวิทยาลัยด้วยเพื่อขอสติกเกอร์เพื่อเข้าพื้นที่ได้สะดวกขึ้น

วาระที่ ๔.๕ การร้องขอความช่วยเหลือในเรื่องทุนการศึกษา (ค่าเล่าเรียน) ในปี ๔ ของการไปศึกษาต่อของ ดร.นนท์ณพร กิติศรีปัญญา คณะศิลปศาสตร์ ที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม

อาจารย์สัมภาษณ์ สุวรรณศิริ ได้เชิญ ดร.นนท์ณพร กิติศรีปัญญา ผู้ร้องเรียนได้เข้ามาชี้แจงเรื่องราวร้องทุกข์ในการประชุมด้วย แต่ก่อนการชี้แจงนำเสนอของ ดร.นนท์ณพร กิติศรีปัญญา ผศ.สมเกียรติ และผศ.สุธี กรรมการสภาคณาจารย์ฯ ได้ขอหารือในที่ประชุมเกี่ยวกับการสรุปประเด็นก่อนที่จะรับฟังคำชี้แจงดังนี้

๑. ผู้ร้องได้ดำเนินการใดไปบ้างแล้วเกี่ยวกับเรื่องนี้
๒. มหาวิทยาลัยให้คำตอบว่าอย่างไร

ผู้ร้องอธิบายว่าได้รับอนุญาตให้ศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัย The University of Newcastle ประเทศออสเตรเลียเป็นเวลา ๓ ปี ตั้งแต่วันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๒ ถึงวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๕ โดยเข้าเรียน Program Elicos (English Language Intensive Courses for Overseas Students) ก่อน ต่อมาแจ้งว่ามีปัญหาบางประการเกี่ยวกับอาจารย์ที่ปรึกษา จึงทำให้ไม่สามารถศึกษาต่อ ณ The University of New Castle ได้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครจึงมีคำสั่งที่ ๑๐๗๖/๒๕๕๔ ให้ “ นางสาวพรรุ่งทิพย์ กิติศรีปัญญา (ชื่อเดิม) เปลี่ยนสถานศึกษาและระยะเวลาจากเดิม The University of Newcastle ตั้งแต่วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๒ ถึงวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๕ เป็น Central Queensland University (Sydney) ประเทศออสเตรเลีย มีกำหนด ๓ ปี ตั้งแต่วันที่เข้ารับการศึกษาคือวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ ถึงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ ด้วยทุนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครและให้ได้รับเงินเดือนเต็ม ” (ข้อความในเครื่องหมายคำพูดคัดลอกจากเอกสารแนบหมายเลข ๔)

ผู้ร้องกล่าวว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมเนื่องจาก “ ได้รับอนุมัติเงินทุนจากคณะกรรมการทุนการศึกษา ฝึกอบรมและดูงานครั้งที่ ๖/๒๕๕๗ เป็นเงินเพียง ๒๙,๑๘๖.๒๔ บาท ” (ข้อความในเครื่องหมายคำพูดคัดลอกจากบันทึกข้อความร้องทุกข์ของนางสาวนนท์ณพร กิติศรีปัญญา)

ผศ.สุธี แสดงความคิดเห็นว่า ทางสภาอาจารย์และข้าราชการได้รับข้อมูลน้อยมากในเรื่องนี้ ดังนั้นจึงต้องใช้เวลาศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมก่อน

ประธานขอให้ อาจารย์สัมภาษณ์ สุวรรณคีรี ประธานอนุกรรมการฝ่ายพิทักษ์สิทธิคณาจารย์และข้าราชการและผลประโยชน์ของมหาวิทยาลัยไปศึกษาข้อมูลมาเสนอที่ประชุมเพิ่มเติม

มติที่ประชุม รับทราบ

วาระที่ ๔.๖ การจัดทำคำเสนอขอตั้งงบประมาณรายได้ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙

ผศ.สมเกียรติ เสนอให้มีการแต่งตั้งอนุกรรมการฝ่ายวางแผน โดยมอบหมายให้ ผศ.มนัส บุญเกียรติทอง เป็นประธานอนุกรรมการและมีอนุกรรมการ ดังต่อไปนี้

๑. ผศ. มนัส บุญเกียรติทอง	ประธานอนุกรรมการฝ่ายวางแผน
๒. ผศ.บุญธรรม พรเจริญ	รองประธาน
๓. ผศ.สุธี จันทราภาขจี	อนุกรรมการ
๔. ผศ.ดร.นพมณี ฤทธิกุลสิทธิชัย	อนุกรรมการ
๕. ผศ. อำนาจ เอี่ยมสำอางค์	อนุกรรมการและเลขานุการ

ประธานมอบหมายให้ ผศ. มนัส จัดทำแผนงบประมาณรายได้ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ของสภาคณาจารย์และข้าราชการ โดยให้จัดทำอย่างสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยและต้องเสร็จภายใน ๓๐ เมษายน ๒๕๕๘ และผศ.สุธี เสนอให้มีการส่งโครงการมาที่อนุกรรมการฝ่ายวางแผนเพื่อรวบรวมและจัดทำแผนภายในวันที่ ๒๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘

นอกจากนี้ประธานได้แจ้งให้จัดทำงบประมาณค่าสมาชิก ปอมท. เป็นจำนวนเงิน ๒๕,๐๐๐ บาท

มติที่ประชุม รับทราบ

วาระที่ ๔.๗ การจ้างจัดทำจุลสารสภาคณาจารย์และข้าราชการ สานสัมพันธ์สู่ประชาคม ฉบับที่ ๑/๒๕๕๘ โดยจัดพิมพ์ แจกประชาสัมพันธ์แก่บุคคลากรภายในมหาวิทยาลัย

ประธานขอเลื่อนการพิจารณาวาระนี้ไปในการประชุมสมัยสามัญครั้งที่ ๓/๒๕๕๘

มติที่ประชุม รับทราบ

วาระที่ ๔.๘ รายงานความคืบหน้าเกี่ยวกับสถานที่จัดตั้งสำนักงานสภาคณาจารย์และข้าราชการ และการขอรับการจัดสรร วัสดุ ครุภัณฑ์ และอัตรากำลังงานสภาคณาจารย์และข้าราชการ

ประธานขอเลื่อนการพิจารณาวาระนี้ไปในการประชุมสามัญสามัญครั้งที่ ๓/๒๕๕๘

มติที่ประชุม รับทราบ

วาระที่ ๔.๙ กรณีที่สถานภาพพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการที่เข้าสู่ตำแหน่ง ผศ. รศ. ศ. แล้วได้รับเงินประจำตำแหน่งและเงินวิทยฐานะเพียง ๑ เท่าของอัตราที่กรมบัญชีกลางกำหนด ซึ่งจะแตกต่างกับสถานภาพของข้าราชการพลเรือนนสถาบันอุดมศึกษา(สายวิชาการ)โดยมีความเลื่อมล้ำกัน โดยควรเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณา

ประธานขอเลื่อนการพิจารณาวาระนี้ไปในการประชุมสามัญสามัญครั้งที่ ๓/๒๕๕๘

มติที่ประชุม รับทราบ

วาระที่ ๔.๑๐ การพิจารณาการจัดสัมมนาประจำปีของกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการตามวงเงินรายได้ที่ได้รับจัดสรรซึ่งเดิมกำหนดไว้ในเดือนมิถุนายน ๒๕๕๘

ประธานขอเลื่อนการพิจารณาวาระนี้ไปในการประชุมสามัญสามัญครั้งที่ ๓/๒๕๕๘

มติที่ประชุม รับทราบ

วาระที่เพิ่มเติม ๔.๑๑ การสรรหาผู้สมควรได้รับพระราชทานปริญญาเกิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ ซึ่งมีจำนวน ๒ ท่าน ดังนี้

๔.๑๑.๑ พระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณ เจ้าคณะรองสมเด็จจันท์ที่ **ดร.พระพรหมมังคลาจารย์** (เจ้าคุณธงชัย ธมฺมธโช) น.ธ.เอก,เปรียญธรรม ๖ ประโยค,ศษ.บ. (มสธ.), ศึกษาศาสตร์บัณฑิตกิตติมศักดิ์ วัดไตรมิตรวิทยาราม วรวิหาร

- ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๘ ฝ่ายสาธารณสงเคราะห์
- ประธานมูลนิธิร่มฉัตร
- ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยาราม วรวิหาร
- รองแม่กองธรรมสนามหลวง กำกับดูแลฝ่ายวิเทศสัมพันธ์

โดยประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่าจะเสนอขอถวายปริญญา ครุศาสตร์อุตสาหกรรมดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิศวกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ แต่พระเดชพระคุณต่อไปทั้งนี้เพื่อแจ้งต่อที่ประชุมรับทราบ

มติที่ประชุม รับทราบ

๔.๑๑.๒ **ดร.นิลุบล ลิ้มพงศ์พันธุ์** นักธุรกิจผู้ประสบความสำเร็จสูงสุดในการบริหารจัดการองค์กรเอกชน และยังดำรงตำแหน่งเป็น ผู้พิพากษาสมทบประจำศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ๓ วาระ โดยประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่าจะได้เสนอชื่อเพื่อขอให้ได้รับปริญญา บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการจัดการ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ แก่ ดร.นิลุบล ลิ้มพงศ์พันธุ์ ต่อไปทั้งนี้เพื่อแจ้งต่อที่ประชุมรับทราบ

มติที่ประชุม รับทราบ

วาระที่เพิ่มเติม ๔.๑๒ เรื่องการพิจารณาเสนอชื่อ กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ทำหน้าที่ กรรมการบริหารสภาคณาจารย์และข้าราชการ ตำแหน่งเหรียญกิตติมศักดิ์ ตามข้อบังคับฯ แทนตำแหน่งที่ว่าง (แทน ผศ.พีรญา เขตุงษ์)

ประธานขอเลื่อนการพิจารณาวาระนี้ไปในการประชุมสมัยสามัญครั้งที่ ๓/๒๕๕๘

มติที่ประชุม รับทราบ

วาระที่เพิ่มเติม ๔.๑๓ เรื่องการพิจารณาแต่งตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการท่านใหม่เพื่อ แต่งตั้งให้ทำหน้าที่ในอนุกรรมการฝ่ายต่างๆ

ประธานขอเลื่อนการพิจารณาวาระนี้ไปในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๘

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ

-ไม่มี-

ปิดประชุมเวลา ๑๓.๐๐ น.

ประธานการประชุม นัดประชุมคณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ครั้งต่อไป สมัยสามัญ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘ ในวันพุธที่ ๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมบัวมวง ๑ ชั้น ๔ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์เทเวศร์

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นพมณี ฤทธิกุลสิทธิชัย)

เลขาธิการสภาคณาจารย์และข้าราชการ

ผู้บันทึก / ผู้ตรวจรายงานการประชุม